



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๒๗๖

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ/

รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอบาสพัฒนกิจ)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับบุคลากรจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร
ภูฏาน จำนวน ๗ ราย เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้
ราชอาณาจักรภูฏาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก European Union (EU) ดังนี้

ชื่อ-สกุล	รหัสนักศึกษา	สาขาวิชา	แผน
Mr. ThinleyWangdi	๖๐๐๑๓๐๒๐๐๘	พืชสวน	ก(๑)
Mr. Sonam Dorji N	๖๐๐๑๓๒๓๐๐๑	อารักขาพืช	ก(๑)
Mr. Pema Gyeltshen	๖๐๐๔๓๐๘๐๑๓	นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล	ก(๑)
Mr. KinzangNamgay	๖๐๑๙๓๐๑๐๐๒	การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม	ก(๑)
Mr. Penjor	๖๐๐๖๓๐๑๐๐๑	บริหารธุรกิจ	ก(๑)
Mr. Kunzang Tshering	๖๐๑๓๓๐๑๐๐๒	สหวิทยาการเกษตร	ก(๑)
Mr. JamyangPhuntshoRabten	๖๐๐๕๓๐๔๐๐๓	นโยบายและการบริหารสาธารณะ	ก(๒)

เนื่องจากระยะเวลาศึกษาของนักศึกษาทั้ง ๗ รายดังกล่าว ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการ
รับทุนฯ จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งนักศึกษาทั้ง ๗ ราย ได้ยื่นคำร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และขอสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดระยะเวลาที่ระบุในเล่มหลักสูตร คือ สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ ปีการศึกษา) โดยได้แนบรายงานความก้าวหน้าการทำ
วิทยานิพนธ์ รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแผนการดำเนินการจนสำเร็จการศึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๓๒๕

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้หลักสูตรฯ พิจารณาว่า หากนักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ ขอให้หลักสูตรฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเสนอรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณี นโสภาพัฒน์กิจ) พิจารณา บัดนี้ ได้มีนักศึกษา จำนวน ๓ ราย ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะนักศึกษาทั้ง ๓ รายดังกล่าว จะสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ก่อนกำหนดระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติกรณีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตร เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาว่า นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่น ๆ ต่อไป

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรณีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในเล่มหลักสูตรให้ครบถ้วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตร ควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนระยะเวลา เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและเป็นการสร้างแรงผลักดันให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป

ทั้งนี้ หากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีความประสงค์ขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการยืนยันว่าจบการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และหรือเพื่อใช้ในการเลื่อนตำแหน่งการทำงานที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา
ในเล่มหลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ